

UBND THỊ XÃ THUẬN AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1295 /PGDDT-GDMN

Thuận An, ngày 06 tháng 11 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Nghị định
78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 về
thực hiện Luật Thanh niên.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc

Thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Thực hiện công văn 2814/UBND-VX ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Về công tác phổ cập giáo dục để thanh niên hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục:

Tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả của công tác CMC-PCGD, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục bậc trung học ở năm 2018, tạo điều kiện học tập bậc trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, học nghề thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau bậc THCS.

2. Về công tác thể chất, thể thao trong trường học cho thanh niên:

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên.

Xây dựng, phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao và duy trì các đội tuyển thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, có hình thức khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.

Tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương trong tỉnh có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

3. Chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh hộ nghèo và cấp học bổng cho thanh niên xuất sắc.

Thanh niên hộ nghèo theo quy định của tỉnh đang tham gia học tại các trường phổ thông được miễn học phí và được hỗ trợ chi phí học tập theo quyết định 28/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/8/2016. Ngoài ra, những thanh niên có thành tích học tập xuất sắc được nhận học bổng khuyến học, khuyến tài của hội khuyến học thị.

4. Xây dựng chương trình định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản cho học sinh, qua đó nâng cao kiến thức về pháp luật, ý thức sống và làm theo pháp luật cho học sinh.

Cung cấp những tình huống pháp luật cụ thể, gần gũi, phù hợp với công việc và cuộc sống của học sinh, từ đó giúp cho các em có thể áp dụng vào cuộc sống một cách linh hoạt và phù hợp nhất.

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh niên công nhân, thanh niên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh thiếu niên chậm tiến nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua giờ sinh hoạt dưới cờ, giờ học ngoại khóa.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo thực hiện những nội dung trên tại đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, MN.

TRƯỞNG PHÒNG



Hàynh Thị Mỹ Ngân